

ยุบสภา ทางออกของปัญหาการเมือง  
สำหรับรัฐบาลหรือของใคร..... ?

ผศ.นพดล ปกรณ์นิมิตดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

[noppadon.pa@spu.ac.th](mailto:noppadon.pa@spu.ac.th)

พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 15 มีค 2553 หน้า 4

ย้อนเวลากลับสู่อดีต จากรายงานข่าวโดย ไทยรัฐ เมื่อวันที่ พุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.  
**2551** ที่ผ่านมานานแล้ว ความว่า โพลชี้คนหนุนยุบสภา ทางออกการเมืองไทย

เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใช้หลักประชาธิปไตย ได้รัฐบาลใหม่ - คนใหม่เข้ามาทำงาน  
แทนรัฐบาลชุดปัจจุบัน รองลงมาเห็นว่าควร ปรับคณะรัฐมนตรี หรือลาออกทั้งคณะ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของ  
ประชาชน เรื่อง "ทางออกของการเมืองไทยในสายตาประชาชน" พบว่า ประชาชน 28.44% เห็นว่า  
ควรยุบสภา เลือกกตั้งใหม่ เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใช้หลักประชาธิปไตย ได้รัฐบาลใหม่-คน  
ใหม่เข้ามาทำงานแทนรัฐบาลชุดปัจจุบัน ลดความขัดแย้งและทำให้การประท้วงยุติ

รองลงมา 25.12% เห็นว่าควรปรับคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คนใหม่เข้ามาแทนรัฐมนตรีที่  
ทำงานผิดพลาด-มีข้อเสีย และไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้ง เพราะเป็นการสูญเสียงบประมาณ

ส่วน 17.54% เห็นว่าคณะรัฐมนตรีควรลาออกเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ เนื่องจากรัฐบาล  
บริหารงานไม่ได้ แก้ปัญหาไม่ได้ และเมื่อรัฐมนตรีบางคนทำผิดก็ควรช่วยกันรับผิดชอบ ทั้งยังเห็น  
ว่าเป็นรัฐบาลที่ทำงานเพื่อพวกพ้อง การลาออกเป็นการแสดงสปิริต(จาก [http://news.sanook.com/politic\\_284986.php](http://news.sanook.com/politic_284986.php) เข้าถึง 13 มีค 53)

แม้กาลเวลาจะผ่านไปนานแล้วกว่าหนึ่งปีเศษ แต่ดูเหมือนคำถามตามโพลนี้ อาจยังคง  
กลับมาเป็นคำถามยอดฮิตที่คู่ซี้สำหรับสังคมไทย หรือการเมืองไทย ทุกครั้ง อยู่ร่ำไป เมื่อมี  
ปัญหาทางการเมือง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งสำหรับนักการเมืองด้วยกันเอง หรือการหาทาง  
ออกของรัฐบาลไม่ได้ หรือการหาทางออกของคนบางคนที่ยังทำใจไม่ได้ก็ตามที หรือจะเป็นการ  
หาทางออกเพื่อเป็นทางเข้าสู่อำนาจใหม่อีกครั้งก็ตามที ก็ดูเหมือนข้อเรียกร้องนี้ จะกลับมาทุกครั้ง  
และดีไม่ตี อาจจะมีใครบางคนกลับมาทำโพล ในลักษณะคำถามเช่นนี้ กลับมาถาม  
ประชาชนอีกครั้ง ก็เป็นไปได้

จากกรณีที่จะมีการชุมนุมทางการเมืองในช่วงวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2553 โดยจะมีกลุ่มที่  
นื่องประชาชนจากหลายๆจังหวัด มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร การเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งนี้  
ตามข่าวจะอยู่ภายใต้ชื่อ "ยุทธการเคลื่อนพลทั้งแผ่นดิน"

โดยตามข่าวจากทีวีบอกว่าแกนนำท่านหนึ่งของกลุ่มผู้ชุมนุม กล่าวว่า ถ้ารัฐบาลยุบสภา ก็  
จะยุติการชุมนุม กรณีเช่นนี้ จะหมายความว่าอย่างไร

การยุบสภา หรือการล้มกระดาน คือความประสงค์หลักของการเรียกร้อง หรือการ  
เรียกร้องประชาธิปไตย คือคือความประสงค์หลักของการเรียกร้อง หลายท่านก็คงมีคำตอบในใจ  
สำหรับคำถามนี้อยู่แล้ว

ทำไมการเมืองไทยถึงต้องการล้มกระดาน กันอยู่เรื่อย เพียงเพราะไม่ได้อย่างที่ตนเอง  
ต้องการ ก็ต้องการล้มกระดาน เพื่อเล่นเกมใหม่ จนกว่าจะได้อย่างที่ตนเองต้องการ กระนั้นหรือ  
การยุบสภา มีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 108 วรรคสอง บัญญัติว่า

การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่  
เกินหกสิบวันนับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกัน  
ทั่วราชอาณาจักร

การยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระทำได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน

การล้มกระดาน เพื่อเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสตัดสินใจทางการเมืองเพื่อ  
เลือกผู้นำของตนเอง ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอยู่บ้างก็จริง แต่ถ้าเลือกตั้งกันใหม่แล้ว  
นักการเมือง ที่ได้รับเลือกตั้งมา ถูกอีกฝ่ายโต้แย้งว่า ใช้เงิน จะทำอย่างไร ถ้าไม่เป็นที่ยอมรับ  
หรือไม่ยอมรับกันอีก อะไรจะเกิดขึ้นอีก.....?

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ที่จะทำให้การเลือกตั้งโปร่งใส ปราศจากการซื้อสิทธิขาย  
เสียง เป็นที่ยอมรับแก่ทุกฝ่ายซึ่งก็คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็คงต้องรับบทหนักทุกครั้งที่มีการ  
เลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

มาตรา 235 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการ  
จัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา  
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริต  
และเที่ยงธรรม

การยุบสภา ที่จะเป็นทางออกทางการเมืองสำหรับสังคมไทยอย่างแท้จริง จึงควรเป็นการยุบ  
สภา เลือกตั้งใหม่ และได้ตัวแทนที่มาจากความต้องการของประชาชนโดยเสียงส่วนใหญ่ โดย  
นักการเมืองต้องปราศจากการใช้เงินซื้อสิทธิและขายเสียงอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจเป็นคำตอบที่  
เป็นนามธรรม ที่หวังว่า อยากให้เห็นผลเป็นรูปธรรมที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงกันเสียทีกระมัง

แต่ดูเหมือนว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา การเอาชนะทางการเมืองของนักการเมืองแต่ละฝ่าย จะใช้  
กลไกทั้งในสภา ซึ่งก็คือ การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ กับ การใช้กลไกนอกสภา คือ ม็อบเพื่อ

กดดันรัฐบาล ให้ยุบสภา สัมกระดาน เล่นเกมกันใหม่ เพื่อเป็นทางออกให้ตนเองกลับมามีอำนาจ เป็นวัฏจักรปัญหาการเมืองไทยที่อาจจะดูซ้ำซากและน่าเบื่อไปซะแล้ว สำหรับสังคมไทยจริงๆ

ฉะนั้นการยุบสภา จึงต้องมีช่องทางออก หรือเป็นไปในลักษณะของการตอบสนอง ราคะ หรือ ตัณหา ของนักการเมือง หรือของนักธุรกิจการเมืองคนใดคนหนึ่ง และการยุบสภาย่อมไม่ควรจะเป็นคำตอบสุดท้ายของแก้ปัญหาทางการเมืองไทยได้ทุกกรณีอยู่ร่าไป

อีกทั้งการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ รัฐต้องใช้จ่ายเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เพื่อมาจัดการเลือกตั้ง ดังนั้น มันจะคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ประชาชน หรือสังคมไทยได้รับหรือไม่ หรือจะเป็นทางออกที่ดีทุกครั้งอยู่เรื่อยไปจริงหรือ โดยไม่ได้คิดว่าต้นตอปัญหาที่แท้จริงนั้นคืออะไร คงต้องฝากเป็นคำถามแก่รัฐบาล หรืออาจต้องฝากท่านผู้อ่านทุกคนช่วยกันขบคิดเพื่อค้นหาคำตอบ ที่ดีที่สุดแก่สังคมไทยต่อไปด้วยนะครับ สวัสดี

คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม